

VIỆC QUẢN LÝ ĐẢNG VIÊN CỦA CHI BỘ CHI ĐIỂM NGÂN HÀNG THUẬN - CHÂU

PHAN VĂN ĐÌNH

Phó bí thư huyện ủy Thuận – châu

Chi bộ chi điểm ngân hàng Thuận – châu (Sơn la) được công nhận là chi bộ (bốn tốt) trong bốn năm liền. Được như vậy, một phần quan trọng là do chi bộ đã làm tốt việc quản lý đảng viên, trong đó có cán bộ lãnh đạo. Các đồng chí ở đây coi quản lý đảng viên là một khâu quan trọng trong công tác bảo vệ Đảng, nâng cao phẩm chất đạo đức và nhiệt tình cách mạng của đảng viên để xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng và tổ chức. Thực hiện chặt chẽ các biện pháp quản lý đảng viên còn góp phần vào việc không ngừng nâng cao trình độ và năng lực công tác chuyên môn của đảng viên, phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo tập thể của chi bộ.

Khi mới làm vấn đề này, có người cho rằng đảng viên ở đây có ý thức đảng tốt và trình độ công tác chuyên môn khá, nên chi bộ quản lý được dễ dàng, thuận lợi.

Chi bộ đã làm cho đảng viên thấy rằng đời sống tinh thần và vật chất của đảng viên gắn chặt với xã hội. Cuộc đấu tranh tư tưởng gay gắt và phức tạp trong xã hội ta hiện nay luôn luôn phản ánh vào trong Đảng. Vì vậy, nếu cho rằng đảng viên của mình là những người tốt và đã được rèn luyện mà buông lỏng việc giáo dục, bồi dưỡng và quản lý, không kịp thời phát huy mặt tốt, xây dựng và nâng cao đạo đức cách mạng, phê phán và ngăn chặn những hiện tượng không lành mạnh diễn ra ở chung quanh, thì đảng viên tốt cũng dễ có cơ phạm khuyết điểm, sa sút ý chí phấn đấu, hư hỏng về tư tưởng, thậm chí thoá hoá, biến chất.

Số đông đảng viên trong chi bộ hoạt động lẻ, phân tán ở ngoài cơ quan, mỗi người phụ trách công tác trong một khu vực : cơ quan công

trường, nông trường, xí nghiệp, nông thôn... Trong hoàn cảnh như vậy, chi bộ ngân hàng Thuận-châu đã quản lý đảng viên bằng cách nào và như thế nào?

Điều kiện công tác, hoàn cảnh gia đình, tâm tư tình cảm, cách sống... của mỗi đảng viên không giống nhau. Mỗi sự việc xảy ra oqr chung quanh đề làm cho đảng viên phải suy nghĩ đến những mặt nói trên. Chi bộ đặc biệt lưu ý và có những biện pháp kịp thời nắm được những diễn biến trong suy nghĩ và việc làm của đảng viên để giúp đỡ, uốn nắn một cách thiết thực.

Về mặt tổ chức, chi bộ ngân hàng Thuận-châu đã coi trọng việc xây dựng phương hướng phấn đấu chung của chi bộ và của từng đảng viên. Mỗi lần bàn định kế hoạch phấn đấu là một lần đảng viên trao đổi và quán triệt sâu sắc thêm một bước về vị trí của chi bộ trong việc lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng nhằm bảo đảm hoàn thành công tác chuyên môn của cơ quan, về nhiệm vụ và vai trò của đảng viên đối với mọi hoạt động trong cơ quan... Từ đó, chi bộ và từng đảng viên đã thấy được mặt mạnh, mặt yếu của chi bộ cũng như của từng người. Tập thể chi bộ xây dựng kế hoạch phấn đấu chung và thông qua kế hoạch phấn đấu chung và thông qua kế hoạch rèn luyện của từng người.

Qua các đồng chí phụ trách chuyên môn, chi bộ nắm được nhiệm vụ công tác chuyên môn của từng người. Kết hợp với công tác chuyên môn được giao và căn cứ vào trình độ, năng lực của từng đồng chí, chi bộ phân công cụ thể các mặt công tác Đảng như công tác quần chúng, kèm cặp đảng viên mới, phát triển Đảng... cho từng đảng viên. Các mặt công tác cụ thể của đảng viên được xác định rõ ràng, đồng thời đảng viên ở đây đã thực hiện có nền nếp chế độ “đi báo việc, về báo công”, nên chi bộ kịp thời nắm được tình hình hoành thành công việc của đảng viên. Chính đây là khâu quan trọng để quản lý tốt đảng viên.

Chi bộ ngân hàng đã giữ đều đặn chế độ sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, biến sinh hoạt đảng thành diễn đàn đấu tranh tư tưởng, trao đổi tâm tư tình cảm và những vướng mắc trong công tác cũng như trong đời sống của đảng viên. Qua sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, đảng viên chi bộ ngân hàng càng thực hiện tốt hơn việc tự phê bình và phê bình. Đảng viên thành khẩn báo cáo những vướng mắc cá nhân, mạnh dạn nhận khuyết điểm của mình và thật thà phê bình những đồng chí chung quanh. Nhờ đó, chi bộ hiểu đảng viên được sâu sắc và toàn diện, giúp đỡ từng đảng viên kịp thời giải quyết khó khăn, khắc phục khuyết điểm, vươn lên hoàn thành tốt công tác được giao.

Gần đây, chi bộ ngân hàng đã thực hiện đều đặn và có kết quả việc tổ chức quần chúng phê bình sự lãnh đạo của chi bộ, phê bình ưu điểm, khuyết điểm của từng đảng viên. Do chi bộ quan tâm đến công tác quần chúng của đảng viên, mối quan hệ giữa chi bộ và quần chúng ở đâu vốn đã khăng khít, đảng viên và quần chúng gắn bó với nhau, biểu nhau. Nay lại được hướng dẫn phê bình một cách có tổ chức, có nội dung cụ thể, quần chúng đã tận tình góp ý kiến với từng đảng viên. Sự giám sát và phê bình thường xuyên của quần chúng làm cho cán bộ, đảng viên càng thêm quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để xứng đáng với sự tín nhiệm của quần chúng.

Để nắm chắc đảng viên hơn chi bộ ngân hàng đã định rõ trách nhiệm quản lý đảng viên giữa chi bộ và tổ đảng. Trên cơ sở giữ vững và thực hiện có nền nếp chế độ sinh hoạt theo định kỳ, tổ đảng có trách nhiệm theo sát và nắm chắc tình hình công tác và hoạt động của đảng viên trong từng tuần, từng việc cụ thể, thậm chí trong từng ngày, kịp thời hiểu được những băn khoăn, lo lắng của từng người, nắm được những diễn biến trong sinh hoạt gia đình của từng đồng chí... Sinh hoạt chi bộ coi trọng việc phát huy vai trò lãnh đạo của đảng viên, kiểm điểm tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ của đảng viên, tình hình hoàn thành

những công tác được giao, rút kinh nghiệm công tác của từng đảng viên để phổ biến chung. Thông qua sinh hoạt đảng, chi bộ ngan hàng Thuận-châu từng bước bồi dưỡng quản điểm, lập trường của giai cấp công nhân cho đảng viên, nâng cao ý chí chiến đấu, tinh thần độc lập suy nghĩ và tính sáng tạo của đảng viên trong công tác. Chi bộ không để một đồng chí nào đứng ngoài sự giáo dục, quản lý của tập thể. Về phần đảng viên, mỗi đồng chí ở đây đều coi việc trình bày trước chi bộ về quá trình, trưởng thành, những diễn biến trong công tác và tư tưởng, những ưu điểm và khuyết điểm chính của mình, ... là trách nhiệm của đảng viên đối với Đảng. Mạnh dạn nói thật nói hết với chi bộ, tổ đảng những diễn biến tư tưởng, thắc mắc cá nhân, những khó khăn trong công tác và sinh hoạt của mình là thước đo sự nghiêm túc, lòng trung thành của mình với Đảng.

Do thấy rõ thành khẩn báo cáo những diễn biến trong công tác, tư tưởng của mình với Đảng và nhiệt tình giúp đỡ những đồng chí chung quanh là trách nhiệm của đảng viên, nên các đồng chí ở đây đã gần gũi nhau, tận tình công tác, giúp nhau tiến bộ.

Đồng chí C vốn là người hoạt bát, nhưng bỗng nhiên trở nên dăm chiêu, tư lự. Biết C có những vướng mắc trong lòng, các đồng chí trong tổ đảng, nhất là đồng chí bí thư chi bộ, đã gần gũi tâm sự, tìm mọi cách giúp đỡ C giải quyết khó khăn trong công tác, sinh hoạt... C rất xúc động trước sự quan tâm đầy tình nghĩa đồng chí đó. C đã thành thật nói rõ những băn khoăn của mình : người vợ mới cưới của anh bị bệnh hiểm nghèo. Thông cảm với sự lo lắng và khó khăn của đồng chí, chi uỷ và thủ trưởng chuyên môn đã bàn bạc của người làm thay phần việc của C, để C nghỉ phép về sắc sóc, chạy chữa bệnh tật cho vợ. Sau một thời gian điều trị, vợ C đã khỏi bệnh và nay đã có con. Những lo lắng về gia đình được giải quyết, đồng chí C rất phấn khởi công tác. Nhiệt tình và hiệu suất công tác tăng lên rõ rệt, đồng chí C đã trở thành chiến sĩ thi đua của đơn vị đạt danh hiệu đảng viên “bốn tốt”.

Trước khi đi học dài hạn, đồng chí L đã tâm sự: “Được nói hết những nỗi băn khoăn lo lắng của mình, tôi thấy người thoải mái, nhẹ nhõm, như trút được một gánh nặng. Tôi là người dân tộc, trước đây, tôi là người dân tộc, trước đây, tôi chưa thật nói hết những suy nghĩ của mình, vì tôi e rằng anh chị em sẽ cho tôi là “lạc hậu” ... Chi bộ thật sáng suốt, các đồng chí đã hiểu, giúp đỡ và động viên tôi nhiều. Tôi phấn khởi và yên tâm lên đường đi học và nguyện học thật tốt để khi trở về phục vụ địa phương được tốt, xây dựng cơ quan và chi bộ vững mạnh hơn”.

Do hiểu nhau, thông cảm với nhau, trong chi bộ cũng như trong cơ quan ngân hàng Thuận-châu đã tạo nên được không khí thân yêu, chan hoà, tin tưởng lẫn nhau giữa cán bộ và quần chúng, giữa trong Đảng và ngoài Đảng.

Làm được như trên là do từng đảng viên thấy rõ mình phải tự quản lý lấy mình, tự khép mình vào tổ chức giữ gìn kỷ luật của Đảng, là do chi bộ tăng cường công tác quản lý đảng viên, đảng viên thường xuyên giám sát và quản lý lẫn nhau.

Trên cơ sở đề ra các biện pháp quản lý tốt về tư tưởng và tổ chức, chi bộ ngân hàng Thuận-châu đã bàn với các đồng chí lãnh đạo chuyên môn xây dựng kế hoạch từng bước bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nhân viên cơ quan về đường lối, chính sách của Đảng, công tác chuyên môn, văn hoá... Việc học tập văn hoá và nghiệp vụ ở đây đã được quy định cụ thể, và được đề ra một cách chi tiết trong kế hoạch phấn đấu của từng người. Tuy hoạt động phân tán, nhưng được sự đôn đốc thường xuyên của tập thể và sự cố gắng của từng đồng chí, việc học tập ở đây đã được tiến hành tốt và có nền nếp. Đảng viên và cán bộ, nhân viên ở đây hoạt động lẻ trong nhiều khu vực, nên mỗi thán cơ quan đã dành ra hai ngày để anh chị em tập trung về học văn hoá và chuyên môn. Đến nay, chi điểm ngân hàng Thuận-châu đã có một đồng chí đang học hàm thụ cao cấp ngân hàng và năm đồng chí học hàm thụ trung cấp ngân hàng...

Việc bồi dưỡng nâng cao trình độ các mặt nói trên đã tạo điều kiện cho cán bộ đảng viên tự quản lý mình được tốt về tổ chức, tư tưởng, công tác... Bên cạnh hình thức bồi dưỡng tại chỗ qua công tác thực tế, chi ủy và ban lãnh đạo chi điểm ngân hàng Thuận-châu tích cực và mạnh dạn cử cán bộ, đảng viên đi học các lớp dài hạn về chính trị, nghiệp vụ do trung ương hoặc tỉnh mở.

Thực tiễn chứng minh : giáo dục, rèn luyện và quản lý là hai mặt khăng khít, hỗ trợ đắc lực cho nhau trong công tác đảng viên.

Do quản lý tốt đảng viên, chi bộ ngân hàng Thuận- châu đã phát huy được năng lực lãnh đạo tập thể của toàn chi bộ trong mọi hoạt động của cơ quan. Cơ quan ngân hàng Thuận-châu đã có những bước tiến căn bản, xứng đáng với tám huân chương lao động hạng ba do Quốc hội tặng, với danh hiệu tổ lao động xã hội chủ nghĩa mà Chính phủ đã công nhận cho hai tổ công tác ở đây. Các tổ chức quần chúng ở chi điểm ngân hàng Thuận- châu thật sự là những tập thể vững mạnh. Đoàn thanh niên lao động, công đoàn đều được công nhận là những tổ chức cơ sở “bốn tốt”.

Phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được trên đây, chúng tôi tin chắc rằng chi bộ ngân hàng Thuận-châu sẽ tiến những bước dài trong việc lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng kinh tế địa phương vững mạnh.